

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC

Số: 80 /ĐHVD-NCKH

V/v Thư mời trình bày  
Hội thảo sinh viên lần thứ 3 về  
Phát triển Đô thị Bền Vững

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 05 tháng 04 năm 2018

Kính gửi: Khoa Môi trường và Tài nguyên Đại học Bách Khoa TP HCM

Hội thảo sinh viên về Phát triển Đô thị Bền vững là một hoạt động thường niên do Trường Đại học Việt Đức khởi xướng từ năm 2016 nhằm mục đích cung cấp không gian gặp gỡ, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và ý tưởng mới, đồng thời thúc đẩy sự hợp tác giữa các sinh viên và những chuyên gia trẻ trong các lĩnh vực liên quan. Ngoài ra, hội thảo còn kỳ vọng sẽ thắt chặt thêm sự hợp tác học thuật giữa các trường đại học, tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực quản lý và phát triển đô thị.

Hai kỳ hội thảo tổ chức vào năm 2016 và 2017 đã thu hút sự tham gia của hơn 80 sinh viên và giảng viên từ các trường Đại học Việt Đức, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM, Đại học Kiến trúc TP HCM, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Kỹ Thuật Darmstadt, Đại học Sorbonne Paris 1 cùng một số trường, viện khác tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Hội thảo nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người tham dự và bước đầu thành công trong việc trở thành một diễn đàn cho sinh viên, chuyên gia từ các ngành học khác nhau có chung mục tiêu nhằm hướng đến một tương lai bền vững cho các khu vực đô thị tại Việt Nam.

Theo đó, trường Đại học Việt Đức sẽ tổ chức Hội thảo sinh viên về Phát triển Đô thị Bền vững lần thứ III vào ngày 29 tháng 05 năm 2018, tại Hội trường Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ (49 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh).

Chúng tôi trân trọng kính mời Quý Khoa tiếp tục tạo điều kiện cho các nhóm sinh viên đến tham dự trình bày tại Hội thảo. Yêu cầu cụ thể như sau:

- Số lượng nhóm tham gia tối đa hai nhóm, tối đa 5 sinh viên mỗi nhóm;
- Thời hạn đăng ký tham gia và gửi chủ đề trình bày dự kiến: ngày 26 tháng 04 năm 2018;
- Thời hạn nộp bài: mỗi nhóm sinh viên cần chuẩn bị một bài trình bày trong khoảng 20 phút và gửi cho chúng tôi trễ nhất vào ngày 15 tháng 05 năm 2018;
- Ngôn ngữ trình bày và thảo luận: Tiếng Anh;

- Cách thức đăng ký tham gia và nộp bài: qua địa chỉ email [sud@vgu.edu.vn](mailto:sud@vgu.edu.vn) , tiêu đề thư theo mẫu như sau: [2018SUD Student Conference Registration]  
Tên trường đại học – Tên nhóm sinh viên;

Chúng tôi rất mong đợi sự tham gia của Quý Khoa.

Trân trọng.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT, SUD.

**KT. HIỆU TRƯỞNG**  
**PHÓ HIỆU TRƯỞNG**  
**TRƯỜNG**  
**ĐẠI HỌC**  
**VIỆT BẮC**



**Phạm Văn Song**

---

*Ghi chú: Các phản hồi liên quan xin gửi về Th.S. Đoàn Trúc Quỳnh – Trợ lý nghiên cứu và giảng dạy  
Chương trình đào tạo thạc sĩ Phát triển Đô thị Bền vững (SUD). Điện thoại: 0917 788 165. Email:  
[quynh.dt@vgu.edu.vn](mailto:quynh.dt@vgu.edu.vn)*



Vietnamese - German University



## HỘI THẢO SINH VIÊN VỀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG

### Giới thiệu

---

Kể từ khi xuất hiện lần đầu tiên tại Brundtland Commission năm 1987, khái niệm phát triển bền vững đã được sử dụng trong nhiều chính sách của các tổ chức quốc tế (như Liên hiệp quốc UN và Liên minh châu Âu EU) và các tổ chức chính phủ trên khắp thế giới. Trong đó, hai yếu tố phát triển bền vững và quy hoạch không gian đô thị đã được nhắc tới trong báo cáo nêu trên, nhấn mạnh xu hướng phát triển hướng đến việc tăng cường hiệu quả sử dụng đất và bảo vệ môi trường. Mối quan tâm đến phát triển bền vững và sự lồng ghép vào quy hoạch đô thị ngày càng trở nên rõ nét trong bối cảnh thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu và áp lực phát triển kinh tế xã hội tại các nước trên thế giới. Từ đó, khái niệm phát triển đô thị bền vững được hình thành nhằm hướng tới các giải pháp hữu hiệu cho công tác phát triển đô thị hiện nay (Delladetsima, 2012).

Cụ thể, phát triển đô thị bền vững là phát triển đô thị trên cơ sở bền vững của các yếu tố chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường và kinh tế, đảm bảo chất lượng sống tốt cho dân cư hiện tại và các thế hệ tương lai, đồng thời đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đô thị. Theo đó, các tổ chức và cá nhân làm việc trong lĩnh vực phát triển đô thị hiện nay đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức mới.

Vì vậy, sinh viên – thế hệ tương lai làm việc trong lĩnh vực phát triển đô thị cần được trau dồi kiến thức và kỹ năng không chỉ trong lớp học mà còn thông qua các hoạt động ngoại khóa, trao đổi kiến thức và giao lưu với bạn bè trong nước và quốc tế. Đó chính là lý do chúng tôi tổ chức **Hội Thảo Sinh Viên về Phát Triển Đô Thị Bền Vững**.

“Hội Thảo Sinh Viên về Phát Triển Đô Thị Bền vững” tổ chức vào năm 2016, 2017 tại Đại học Việt Đức đã diễn ra thành công khi mang lại nơi tụ hội cho các nhà hoạt động trong lĩnh vực đô thị và sinh viên. Tiếp nối thành công này, Đại học Việt Đức tiếp tục tổ chức hội thảo lần thứ ba, diễn ra vào ngày 29 tháng 05 năm 2018 tại Viện Khoa học Xã hội miền Nam Bộ (49 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

Thành phần tham dự bao gồm các sinh viên đại học và cao học trong lĩnh vực đô thị đến từ các trường Đại học Việt Đức, Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Khoa học Xã Hội và Nhân Văn, Đại học Bách Khoa, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Văn Lang, Đại học Quốc tế Hồng Bàng và Đại học Thủ Dầu Một, cùng một số bài trình bày của sinh viên quốc tế có đề tài nghiên cứu tại Việt Nam.

### Mục tiêu

Buổi hội thảo nhằm mục đích cung cấp không gian chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và ý tưởng mới, đồng thời nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa các sinh viên và những nhà hoạt động trong lĩnh vực phát triển đô thị bền vững. Ngoài ra, buổi hội thảo còn được kỳ vọng sẽ thắt chặt thêm sự hợp tác học thuật giữa các trường đại học, tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực phát triển đô thị bền vững.

### Lịch trình dự kiến

BUỔI SÁNG	
8:30 am - 9:00 am	Đăng ký và tiếp đón
9:00 am - 9:15 am	Phát biểu khai mạc
9:15 am - 10:25 am	Phần trình bày của sinh viên
10:25 am - 10:45 am	Giải lao buổi sáng - giao lưu & kết nối
10:45 am - 11:55 am	Phần trình bày của sinh viên
12:00 pm - 1:30 pm	Giải lao buổi trưa
BUỔI CHIỀU	
1:30 pm - 3:15 pm	Phần trình bày của sinh viên
3:15 pm - 3:35 pm	Giải lao buổi chiều – giao lưu & kết nối
3:35 pm - 4:45 pm	Phần trình bày của sinh viên
TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC	
4:45 pm - 5:00 pm	Tổng kết và phát biểu bế mạc hội thảo

**Địa điểm:** Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ, 49 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh